



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1912

ที่ อว 0629.1/ว 1454

วันที่ 18 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2562

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 มีข้อเสนอความเห็นจากที่ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ตามที่งานประกันคุณภาพเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปม. ว 2.

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เห็นควรดำเนินการแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปม. ว 2. ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดีเสนอ โดยผู้บริหารจะนำไปปรับแก้ไขและทดลองใส่คะแนนภาระงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ เช่น ภาระงานสอน จาก 18 ภาระงานต่อสัปดาห์ ควรปรับคะแนนเพิ่ม 3 - 4 คะแนน และคุณภาพบางส่วนควรเพิ่มเติมเพื่อให้คะแนนสูงขึ้น

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เห็นควรเสนอการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดีเสนอ โดยมอบหมายอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ นิยมถนอม รองอธิการบดี ในส่วนของวิชาเลือกหมวดศึกษาศาสตร์ทั่วไป (วิชาการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ) โดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดตารางสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เห็นควรดำเนินการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ... โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธাত্রี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี ปรับแก้ไขก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางลักขณา เตชวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(นางปิยะนุช สุขเพชร)

ผู้บันทึกเสนอ

18/กันยายน/2562